



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๗๐๕

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย)

ตามที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย ได้เดินทางเข้าหารือกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ผ่านการเห็นชอบประกอบคำขอรับอนุญาตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ ๕ (พืชกัญชงและกัญชา) ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จังหวัดนนทบุรี นั้น

ในการนี้ รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย) ได้รายงานผลการหารือดังกล่าวเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ พอสรุปได้ ดังนี้

๑. มีการนำเสนอการพัฒนาโครงการด้านกัญชา ซึ่งทุกโครงการต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายด้านยาเสพติดให้โทษ โดยมีการกำหนดขอบเขตด้านการผลิต สกัด และครอบครอง โดยการดำเนินการนั้นต้องมาใช้ทางการแพทย์เท่านั้น ซึ่งขั้นตอนการขออนุญาตต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการประจำจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และต้องมีที่มาที่ไปของกัญชาทุกต้นตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

๒. การนำเสนอโครงการเกี่ยวกับกัญชา ควรเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อมและมีความถนัด เช่น การผลิต การสกัด ซึ่งในอนาคตอาจต่อยอดไปสู่การพัฒนาทางด้านการแพทย์


๓. มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนงานในการเชิญ อย. เข้าสำรวจพื้นที่ของมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ ครั้ง โดยจะสำรวจว่าพื้นที่ใดที่มีศักยภาพและเหมาะสมในการจัดโครงการ พื้นที่ใดมีความเสี่ยงและมีแนวโน้มที่จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำโครงการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยต้องแสดงความพร้อมในเรื่องระบบความปลอดภัยให้ชัดเจนและนำเสนอข้อมูลที่ตรงไปตรงมา

๔. การดำเนินการในระยะแรกควรดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัยก่อน ซึ่งอาจมีหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินการ และในระยะต่อไปอาจขยายการดำเนินการโดยเชื่อมโยงและทำความร่วมมือกับเกษตรกร ชุมชน หรือผู้ประกอบการ

๕. ควรดำเนินการเรื่องกัญชง และ กัญชา ควบคู่ไปพร้อมกัน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อผลักดันการดำเนินการให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รับทราบ และมอบหมายให้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย) สรุปรายงานผลการหารือดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาทิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ